

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN TỈNH KON TUM
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CCQLCL-CL

Kon Tum, ngày tháng năm

V/v thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản thuộc lĩnh vực quản lý

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; số 155/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Công văn số 3536/SNN-CCQLCL ngày 25/9/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông báo việc tiếp nhận bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối thuộc lĩnh vực quản lý như sau:

1. Thành phần hồ sơ tự công bố gồm:

a. Bản công bố sản phẩm được quy định tại **Phụ lục 1** ban hành kèm theo Thông báo này;

b. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (*bản chính hoặc bản sao chứng thực*).

Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

2. Trình tự công bố sản phẩm

a. Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân;

b. Nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến **Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, số 462 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum** để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông báo để các tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang Thông tin điện tử Sở (để công khai);
- UBND các huyện và thành phố Kon Tum (để biết);
- Phòng Kinh tế TP Kon Tum (để biết);
- Phòng NN và PTNT các huyện (để biết);
- Lưu: VT, QLCL&TMNS.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Thị Bích Trâm